

Số: 04 /NQ-HĐND

Thái Hòa, ngày 08 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp lần 09
và các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THÁI HÒA
KHÓA III, KỲ HỌP LẦN THỨ 10**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Sau khi xem xét Báo cáo số 07/BC-HĐND ngày 12/6/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân phường Thái Hòa về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp lần 09, các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân phường nhất trí nội dung kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp lần 09, các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng được thể hiện trong Báo cáo số 07/BC-HĐND ngày 12/6/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân phường với những kết quả đạt được, những hạn chế và kiến nghị sau:

1. Hội đồng nhân dân phường ghi nhận công tác tổ chức, triển khai, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ủy ban nhân dân phường đã thể hiện trách nhiệm trong chỉ đạo, xử lý các kiến nghị của cử tri; kịp thời phân công các ngành, cán bộ chuyên môn xem xét, tiếp thu, trả lời và giải quyết xong 20/22 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của cử tri, củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tác động tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh trên địa bàn phường (có Phụ lục kèm theo).

Trong quá trình thực hiện, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, cán bộ chuyên môn được giao nhiệm vụ giải quyết, tiến hành xác minh thực tế, gặp gỡ với cử tri để làm rõ vướng mắc. Đồng thời kiến nghị các ngành chức năng thành phố giải quyết xong 01 ý kiến không thuộc thẩm quyền của địa phương, từ đó nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn một số tồn tại, hạn chế cần lưu ý như sau:

Quá trình giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chậm, kéo dài mới thực hiện xong như: Mương thoát nước khu vực Trường Tiểu học Thái

Hòa B, dây điện bị chùn thấp không đảm bảo an toàn, đề nghị lắp đường nước máy khu vực Cây Thị thuộc tổ 2 và 5 khu phố Tân Mỹ, cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường để đảm bảo an toàn về điện; những nội dung kiến nghị UBND thành phố và các ngành chức năng giải quyết còn 01 nội dung, UBND phường chưa theo dõi kịp thời để tiếp tục kiến nghị nên giải quyết chậm; còn 02 ý kiến thuộc thẩm quyền địa phương giải quyết còn chậm, chưa giải quyết dứt điểm. Đề nghị UBND phường tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri trong thời gian sớm nhất, theo chức năng và quyền hạn được giao.

- Công tác kiểm tra, theo dõi kết quả, tiến độ giải quyết và trả lời các kiến nghị đôi lúc chưa sâu sát. Vai trò của đại biểu (theo Quy chế hoạt động của HĐND phường khóa III) trong việc phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri sau các đợt tiếp xúc cử tri chưa được phát huy.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân phường và các ngành liên quan có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của Hội đồng nhân dân phường.

2. Giao thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân phường có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thái Hòa và các tổ chức thành viên thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân phường tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân phường Thái Hòa khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TT. HĐND-UBND thành phố;
- BTV Đảng ủy;
- Đại biểu HĐND phường;
- Cơ sở dữ liệu HĐND tỉnh BD;
- Lưu: VT.

CHỦ TỌA



Bùi Trọng Nghĩa



PHỤ LỤC
Kết quả giám sát ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp 09
và các ý kiến còn tồn đọng
(Kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/7/2024
của Hội đồng nhân dân phường Thái Hòa)

Ý KIẾN CỬ TRI	TRẢ LỜI	GHI CHÚ
<p>* Trước kỳ họp 09:</p> <p>1. Cử tri Lâm Văn Cư, tổ 2 và cử tri Bùi Quang Chức, tổ 3, KP Tân Ba Đề nghị UBND phường có kế hoạch nâng cấp bê tông nhựa tuyến đường từ nhà ông Tư Tam đến nhà ông Đức, khu phố Tân Ba, mỗi khi trời mưa nước ngập gây ô nhiễm môi trường và khó khăn cho việc đi lại của người dân.</p>	<p>Tuyến đường từ nhà ông Tư Tam đến nhà ông Đức, khu phố Tân Ba đã được UBND phường đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và được UBND thành phố phê duyệt chủ trương. Hiện nay UBND phường đã phối hợp với đơn vị thi công tổ chức khảo sát thực hiện các quy trình thủ tục để thực hiện nâng cấp bê tông nhựa tuyến đường trên. Song song đó UBND phường tổ chức dặm vá vào cuối năm 2023 để việc đi lại của người dân được thuận lợi hơn.</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>
<p>2. Cử tri Hồ Minh Châu, tổ 5, khu phố Tân Ba Con đường vào khu vực tổ 5, khu phố Tân Ba không có mương, cống thoát nước mỗi khi trời mưa nước ngập người dân đi lại rất khó khăn, đề nghị UBND phường có kế hoạch làm mương, cống thoát nước tuyến đường này.</p>	<p>Qua ý kiến của cử tri UBND phường đã chỉ đạo Cán bộ chuyên môn phối hợp BDH khu phố Tân Ba tiến hành khảo sát, hiện nay tuyến đường trên đã được đầu tư bê tông nhựa phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân nhưng tuyến đường trên hiện tại 02 bên chưa có hệ thống thoát nước. Thời gian tới UBND phường sẽ xin ý kiến UBND thành phố đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để tổ chức thực hiện mương thoát nước tuyến đường trên. Bên cạnh đó, UBND phường đã thực hiện nạo vét khai thông dòng chảy vào cuối năm 2023 để hạn chế tình trạng ngập nước phục vụ đi lại cho người dân.</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>
<p>3. Cử tri Nguyễn Văn Minh, tổ 3, khu phố Phước Hải - Đề nghị đưa dự án nâng cấp tuyến đường vào KDC ông Tám Phấn do UBND phường thực hiện thay vì xã hội hóa kinh phí trong nhân dân. - Đề nghị UBND phường có kế hoạch thi công</p>	<p>Qua ý kiến của cử tri UBND phường đã phối hợp MTTQ phường, BDH khu phố tiến hành khảo sát, tổ chức họp dân để thực hiện xã hội hóa nhà nước và nhân dân cùng làm. Qua 4 lần tổ chức họp, kết quả các hộ dân đã thống nhất và đã thực hiện xong việc bê tông xi măng phục vụ đi lại cho người dân.</p> <p>Đối với tuyến đường từ cống Nhà máy gỗ An Cường đến ngã ba vựa phế liệu (đất ông Lương Văn Lắm), đã được UBND phường đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và đang</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>



<p>tuyến đường từ cổng Nhà máy gỗ An Cường đến ngã ba vựa phế liệu (đất ông Lương Văn Lắm) vì hiện nay tuyến đường đã xuống cấp, không có mương thoát nước, gây mất vệ sinh và mất an toàn giao thông.</p>	<p>trình UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND phường sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo để thực hiện đầu tư, nâng cấp tuyến đường trên.</p>	
<p>4. Cử tri Nguyễn Văn Tiên, tổ 2, khu phố Tân Mỹ Đoạn đường từ trước nhà tôi đến cổng ông Sáu Mập hiện tại không có cống thoát nước, nên việc lưu thông nước thải mỗi khi trời mưa rất khó khăn, gây ảnh hưởng đến đời sống và đi lại của người dân.</p>	<p>Qua ý kiến của cử tri UBND phường đã chỉ đạo Cán bộ chuyên môn phối hợp BDH khu phố Tân Mỹ tiến hành khảo sát, hiện nay tuyến đường trên đã được đầu tư bê tông nhựa phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân (tuyến đường trên đã có hệ thống thoát nước một bên từ nhà ông Hoàng đến giáp suối Cầu). Riêng đoạn từ cổng ông Sáu Mập đến nhà ông Tiên hiện tại chưa có cống thoát nước. Thời gian tới UBND phường sẽ xin ý kiến UBND thành phố đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để tổ chức thực hiện mương thoát nước đoạn đường trên.</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>
<p>5. Cử tri Nguyễn Văn Bảnh, tổ 5, khu phố Phước Hải Tuyến đường liên khu phố đoạn từ nhà ông 5 Tùng đến Nghĩa trang Nhân dân dây điện và dây viễn thông chùng thấp gây mất mỹ quan và nguy hiểm cho người dân khu vực này, đề nghị UBND phường có kế hoạch khắc phục.</p>	<p>Qua phản ánh của cử tri, UBND phường đã làm việc đại diện Xí nghiệp dịch vụ điện lực Bình Dương về xử lý hệ thống dây điện và dây mạng chằng chịt gây nguy hiểm, qua đó Điện lực Bình Dương có Công văn số 378/XNBD-TCXL ngày 25/10/2023 về việc xử lý cáp viễn thông gây mất an toàn, thời gian thực hiện khắc phục từ ngày 01/11/2023 đến ngày 18/12/2023 trên toàn địa bàn phường. Hiện tại khu phố Phước Hải đã được bố cáo theo văn bản trên vào ngày 06/11/2023.</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>
<p>6. Cử tri Trần Kim Nhung, tổ 2, khu phố Tân Ba Đường vào nhà tôi có công ty làm gốm (thuê của bà Huỳnh Phúc Lang) thường xuyên phát tán khói, bụi ảnh hưởng đến các hộ dân sống xung quanh, đề nghị ngành chức năng có kiểm tra, xử lý.</p>	<p>Qua phản ánh của cử tri, ngày 17/11/2023 UBND phường chỉ đạo Cán bộ môi trường phối hợp BDH khu phố Tân Ba xác minh và làm việc với ông Nguyễn Hải Đăng – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất Đa Hồng Phúc (là công ty thuê đất của bà Huỳnh Phúc Lang), ngành nghề kinh doanh: Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh. Qua làm việc ông Nguyễn Hải Đăng cam kết khắc phục việc phát tán khói, bụi ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Đến nay công ty đã khắc phục xong, không còn tình trạng phát tán khói, bụi ra môi trường xung quanh.</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>

<p>7. Cử tri Trần Thị Xuân, tổ 2, khu phố Phước Thái</p> <p>Xưởng làm viên nén đối diện nhà xe Lê Thuận xả thải khói, bụi làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh, đề nghị ngành chức năng có kiểm tra, xử lý.</p>	<p>Qua phản ánh của cử tri, ngày 15/11/2023 UBND phường chỉ đạo Cán bộ môi trường phối hợp BDH khu phố Phước Thái xác minh, làm việc với công ty và yêu cầu công ty ngừng hoạt động để khắc phục việc gây ô nhiễm môi trường. Kết quả công ty TNHH sản xuất và thương mại đồ gỗ Sơn Lâm đã ngừng hoạt động và di dời đi nơi khác.</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>
<p>8. Cử tri Đồng Văn Minh, tổ 3, khu phố An Thành</p> <p>Tuyến đường Trần Công An đoạn từ Tia 12 đến khu vực tổ 3, khu phố An Thành nước thải đổ tràn ra đường và các xe bán hàng để loa tay bật liên tục gây ồn ào và mất ANTT, đề nghị UBND phường có hướng xử lý.</p>	<p>Qua phản ánh cử tri, ngày 19/11/2023 UBND phường chỉ đạo Cán bộ môi trường phối hợp với BDH khu phố Vĩnh Phước tiến hành kiểm tra. Qua đó đã nhắc nhở và cho các hộ buôn bán cá, gà, rau củ quả ... làm cam kết trong quá trình buôn bán không thải nước thải ra đường. Trong thời gian tới Cán bộ môi trường tiếp tục phối hợp BDH khu phố giám sát, nếu các hộ này vẫn còn xảy ra tình trạng thải nước thải ra đường thì tiến hành xử lý trong lĩnh vực môi trường theo quy định.</p> <p>Bên cạnh đó, thời gian qua Tổ Trật tự đô thị phường thường xuyên ra quân lập lại trật tự đô thị, qua đó đã nhắc nhở và tạm giữ nhiều loa tay. Trong thời gian tới, Tổ Trật tự đô thị phường tiếp tục tăng cường ra quân lập lại trật tự trên toàn địa bàn phường.</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>
<p>9. Cử tri Đào Thanh Phúc, tổ 3, khu phố Mỹ Hiệp</p> <p>Hiện nay tình hình kinh doanh nhà trọ rất khó khăn, phòng trống rất nhiều, trong khi đó tiền thu gom rác lại tăng thêm 30%, như vậy là gây khó khăn cho các chủ cơ sở trọ, đề nghị có hướng xem xét, giải quyết.</p>	<p>Qua phản ánh cử tri, ngày 29/11/2023 UBND phường chỉ đạo Cán bộ môi trường phối hợp BDH khu phố Mỹ Hiệp mời Đại diện Đơn vị thu gom rác và ông Đào Thanh Phúc đến Văn phòng khu phố Mỹ Hiệp để làm việc theo ý kiến phản ánh của ông Phúc. Kết quả Đơn vị thu gom hiện thu tiền rác thải sinh hoạt theo Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo đúng quy định và ông Phúc cũng đã thống nhất.</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>
<p>10. Cử tri Nguyễn Văn Bánh, tổ 5, khu phố Phước Hải</p> <p>Việc thực hiện quy trình, thủ tục các loại giấy tờ, hồ sơ tư pháp, công chứng ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của phường còn chậm,</p>	<p>Vào tháng 4/2023, “Bộ phận Một cửa” thuộc UBND phường có nhận hồ sơ đăng ký kết hôn của ông Nguyễn Văn Bánh với bà Nguyễn Thị Mai cùng sinh ngày 01/01/1958, cư trú tại khu phố Phước Hải. Qua nghiên cứu hồ sơ, UBND phường xác định đây là trường hợp đăng ký kết hôn mà hồ sơ cần bổ sung là Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của bà Nguyễn Thị Mai từ ngày đủ tuổi đăng ký kết hôn cho đến ngày bà Mai chuyển hộ khẩu về</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>

<p><i>mất nhiều thời gian của người dân, đề nghị có giải pháp khắc phục</i></p>	<p>phường Thái Hòa (do bà Mai trước đây không phải là người địa phương). Tuy nhiên bà Mai không cung cấp được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của mình theo quy định và cũng không rõ địa chỉ hiện tại của nơi ở trước đây của mình.</p> <p>Qua đó, UBND phường phải thực hiện việc xác minh địa chỉ cụ thể hiện nay nơi bà Mai thường trú trước đây và đã lập văn bản đề nghị UBND cấp xã nơi bà Mai đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của bà. Tuy nhiên UBND cấp xã nơi bà Mai thường trú trước đây không có văn bản phúc đáp gửi UBND phường Thái Hòa.</p> <p>Xuất phát từ những điều kiện nêu trên, để thực hiện việc đăng ký kết hôn cho ông Nguyễn Văn Bảnh với bà Nguyễn Thị Mai đúng theo quy định của pháp luật, UBND phường cần có thời gian xác minh theo quy định để tiến hành. Từ đó, việc đăng ký kết hôn của ông Nguyễn Văn Bảnh cùng bà Nguyễn Thị Mai có thời gian kéo dài. Qua quá trình xác minh, vào ngày 09/5/2023 UBND phường đã tiến hành đăng ký kết hôn cho ông Nguyễn Văn Bảnh với bà Nguyễn Thị Mai theo quy định.</p>	
<p>11. Cử tri Trần Quang Phúc, tổ 2, khu phố Phước Hải</p> <p><i>Khu dân cư trong cụm công nghiệp 7 Mẫu không có loa phát thanh nên người dân ít nhận được thông tin tuyên truyền của UBND phường, đề nghị UBND phường lắp đặt hệ thống loa khu vực này.</i></p>	<p>Sau khi nhận được phản ánh của cử tri, UBND phường chỉ đạo Cán bộ chuyên môn phối hợp với BDH khu phố Mỹ Hiệp tiến hành kiểm tra, khảo sát tuyến đường trên, về hiện trạng đoạn đường trên không có hệ thống thoát nước, từ đó có một số hộ dân thải nước ra đường. Qua đó đã nhắc nhở và cho các hộ kinh doanh buôn bán làm cam kết trong quá trình buôn bán không thải nước thải ra đường. Hiện UBND phường tiếp tục phối hợp BDH khu phố giám sát (nếu các hộ này vẫn còn để xảy ra tình trạng thải nước thải ra đường thì UBND phường tiến hành xử lý trong lĩnh vực môi trường theo quy định).</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>
<p>* Sau kỳ họp 09:</p> <p>1. Cử tri Huỳnh Ngọc Hữu, tổ 3, KP Mỹ Hiệp</p> <p><i>Tuyến đường ĐT 747 nắp cống bị sụp (đoạn đường trước quán tạp hóa Xuân Phương), đề nghị ngành chức năng quan tâm sửa chữa cho người dân đi lại thuận tiện và tạo mỹ quan đô thị tuyến đường này.</i></p>	<p>Qua phản ánh cử tri, UBND phường đã phối hợp Công ty TNHH BOT 747 (Đơn vị quản lý tuyến đường trên) tổ chức khảo sát và đã sửa chữa khắc phục xong.</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>

<p>2. Cử tri Võ Thanh Hải, tổ 4, khu phố Ba Đình</p> <p><i>Tuyến đường trước nhà tôi do Nhà nước quản lý, nhưng hiện nay người dân xây dựng lấn chiếm lòng lề đường, đã ý kiến nhiều lần nhưng chưa giải quyết dứt điểm, rất mong chính quyền xem xét giải quyết và xử lý.</i></p>	<p>Qua phản ánh cử tri, UBND phường đã khảo sát và làm việc với hộ bà Đỗ Thị Trúc Ly yêu cầu thực hiện việc tháo dỡ phần xây dựng lấn chiếm, tuy nhiên bà Ly cũng có đơn gửi UBND phường yêu cầu xử lý các trường hợp lấn chiếm tại tuyến đường trên. Ngày 31/7/2023 UBND phường kết hợp BDH khu phố mời tất cả các hộ dân ở tuyến đường trên để làm việc và kết quả các hộ dân thống nhất thực hiện việc đo đạc lại diện tích, nếu hộ nào lấn chiếm thì tự tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên trong quá trình UBND phường tổ chức thực hiện đo đạc thì một số trường hợp không có ở địa phương và một số hộ không cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do hiện tại đang thế chấp tại ngân hàng gây khó khăn trong quá trình thực hiện. Hiện nay tuyến đường trên đã được UBND phường bổ sung vào danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, trong thời gian tới UBND phường sẽ tổ chức họp dân để triển khai thực hiện việc giải tỏa mặt bằng để thực hiện nâng cấp mở rộng tuyến đường trên.</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>
<p>3. Cử tri Lê Thị Lý, tổ 4, khu phố Mỹ Hiệp</p> <p><i>Hiện nay tình trạng xả rác thải của các hộ dân buôn bán trên tuyến đường vào công ty Chí Hùng rất nhiều, đề nghị ngành chức năng có kiểm tra xử lý và xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ dân này.</i></p>	<p>Qua phản ánh cử tri, UBND phường kết hợp BDH khu phố đã làm việc với các hộ dân buôn bán trên tuyến đường vào công ty Chí Hùng và cho ký cam kết bảo vệ môi trường, không xả nước thải, rác thải không đúng nơi quy định. Bên cạnh đó UBND phường cũng đã bố trí một số thùng rác và hợp đồng với đơn vị BOT Tân Uyên tổ chức quét dọn hàng ngày nhằm tạo cảnh quan môi trường không làm mất mỹ quan đô thị. Qua hậu kiểm, các hộ dân đã cơ bản khắc phục, thời gian tới UBND phường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm bỏ rác không đúng nơi qui định.</p> <p>Bên cạnh đó, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 01/4/2024 về việc chỉnh trang và quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn phường năm 2024, theo đó UBND phường sẽ thường xuyên tổ chức ra quân kiểm tra và xử lý các trường hợp mua bán lấn chiếm vỉa hè tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác chỉnh trang và quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường.</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>
<p>4. Cử tri Phạm Minh Tâm, tổ 3, khu phố Ba Đình</p> <p><i>Nước thải làm nấm niêm</i></p>	<p>Qua phản ánh cử tri, UBND phường đã chỉ đạo Cán bộ môi trường phối hợp BDH khu phố Ba Đình tiến hành kiểm tra cơ sở làm mắm niêm nhà ông Hoàng. Qua làm việc, UBND phường đã yêu cầu ông</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết</p>

<p><i>nhà ông Hoàng xả trực tiếp ra môi trường (Đình Tân Ba) gây mùi hôi khó chịu ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của nhà tôi và những hộ xung quanh, đề nghị UBND phường có biện pháp khắc phục.</i></p>	<p>Hoàng không thực hiện việc xả nước làm mắmm Niem trực tiếp ra môi trường và ông Hoàng đã cam kết sẽ xả thải đúng nơi quy định và tuân thủ bảo vệ môi trường. Qua hậu kiểm, đến nay ông Hoàng đã khắc phục việc xả thải gây mùi hôi.</p>	<p>xong</p>
<p>5. Cũ tri Võ Thanh Hùng, tổ 8, khu phố Vĩnh Phước <i>Tình trạng đốt pháo trên địa bàn vẫn còn xảy ra nhiều, do đó đề nghị có kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho người dân nắm rõ loại pháo nào được sử dụng, loại pháo nào cấm không được sử dụng, đồng thời tăng cường công tác tuần tra khép kín địa bàn, tránh trường hợp người dân thường xuyên đốt pháo ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.</i></p>	<p>Thời gian từ sau tết Nguyên đán đến nay, tuy lực lượng Công an phường thường xuyên tuyên truyền, tuần tra phát hiện xử lý nhưng tại một số nơi, một số điểm trên địa bàn phường vẫn còn xảy ra tình trạng lén đốt pháo. Về quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định pháo nổ bao gồm pháo nổ và pháo hoa nổ. Pháo nổ là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian. Còn pháo hoa nổ là pháo nổ gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian (theo quy định tại Điều 11 và Điều 17 NĐ 137/2020/NĐ-CP); các cơ quan, tổ chức sử dụng pháo hoa nổ để biểu diễn, thi đấu phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép và do tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ sản xuất, cung cấp (Điều 9 NĐ 137/2020/NĐ-CP).</p> <p>Trong thời gian tới Công an phường tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, tuyên truyền sâu rộng trên các trang thông tin đại chúng cho người dân nắm rõ và thực hiện đúng các quy định về đốt pháo. Thường xuyên tuần tra khép kín tại các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, phòng ngừa tình trạng đốt pháo ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Bên cạnh đó Công an phường rất mong người dân sinh sống trên địa bàn nếu phát hiện có vụ việc người dân tàng trữ, mua bán hoặc đốt pháo thì thông báo ngay đến lực lượng Công an phường để kịp thời xử lý.</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>
<p>6. Cũ tri Huỳnh Ngọc Hữu, tổ 3, khu phố Mỹ Hiệp <i>Đầu tuyến đường vào nhà trọ Ngọc Mai thuộc tổ 3, khu phố Mỹ Hiệp, người dân buôn bán lấn chiếm</i></p>	<p>Tuyến đường vào nhà trọ Ngọc Mai là tuyến đường nhánh nối với tuyến đường vào Công ty Chí Hùng, trong thời gian qua Tổ trật tự đô thị ra quân tuần tra, xử lý đoạn đường Chí Hùng nên người buôn bán hàng rong trốn tránh vào đó làm đoạn đường này chật hẹp không có đường dành cho người đi bộ. Khi thấy lực lượng tuần tra thì người</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>

<p>lòng lề đường dành cho người đi bộ, đề nghị ngành chức năng tuần tra, xử lý triệt để cho người dân đi lại thông thoáng hơn khu vực tuyến đường này.</p>	<p>buôn bán hàng rong bỏ chạy kèm theo hàng hóa gây khó khăn trong việc xử lý. Tổ trật tự đô thị đã tăng cường tuần tra và xử lý khu vực này nên tình trạng trên đã được giải quyết thông thoáng.</p> <p>Bên cạnh đó, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 01/4/2024 về việc chỉnh trang và quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn phường năm 2024, theo đó UBND phường sẽ thường xuyên tổ chức ra quân kiểm tra và xử lý các trường hợp mua bán lấn chiếm vỉa hè tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác chỉnh trang và quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường.</p>	
<p>7. Cử tri Lê Thị Lý, tổ 4, khu phố Mỹ Hiệp</p> <p>Trong thời gian gần đây tình trạng cướp tài sản của người dân còn xảy ra rất nhiều, nhất là trên tuyến đường Trần Công An, đề nghị ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra tuyến đường này.</p>	<p>Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an phường đã tiếp nhận 21 tố giác, tin báo về tội phạm, trong đó có 01 vụ cướp giật tài sản, đã lập hồ sơ ban đầu chuyển cơ quan CSĐT Công an thành phố Tân Uyên thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Qua thống kê các vụ việc hình sự và các tố giác, tin báo về tội phạm đã tiếp nhận, không có vụ việc cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường. Lực lượng Công an phường thường xuyên tuần tra trên các tuyến đường thuộc địa bàn, tuy nhiên lực lượng Công an phường hiện nay còn ít, chưa tuần tra khép kín hết địa bàn.</p> <p>Qua phản ánh của cử tri, UBND phường tăng cường chỉ đạo lực lượng Công an phường và các lực lượng chức năng phối hợp thường xuyên tuần tra đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, nhất là tuyến đường Trần Công an góp phần phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tội phạm xảy ra.</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>
<p>8. Cử tri Nguyễn Thành Nền, tổ 3, khu phố Ba Đình</p> <p>Đề nghị UBND phường có kiến nghị ngành chức năng thường xuyên cắt tỉa cây xanh ven đường để đảm bảo đèn chiếu sáng phục vụ nhu cầu người dân tham gia giao thông.</p>	<p>Hàng năm UBND phường có xây dựng kế hoạch nạo vét mương thoát nước, cắt tỉa cây xanh để đảm bảo an toàn điện và an toàn trong mùa mưa. Hiện tại UBND phường kết hợp BĐH các khu phố khảo sát trên địa bàn toàn phường, qua đó đã lập Công văn số 186/UBND-KT ngày 03/6/2024 gửi Công ty TNHH BOT 747 đề nghị phối hợp cùng UBND phường cắt tỉa cây xanh để đảm bảo đèn chiếu sáng phục vụ nhu cầu của người dân tham gia giao thông (hiện Công ty TNHH BOT 747 đã thực hiện cắt tỉa cây xanh đợt I).</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>
<p>9. Cử tri Nguyễn Tấn Hải, tổ 2, khu phố Tân Mỹ</p> <p>- Tôi đi đóng thuế nhà đất thời gian từ 08h đến 09h30 nhưng không đóng</p>	<p>- Đối với việc thu thuế: Hiện tại UBND phường có bố trí Cán bộ thực hiện việc thu thuế phi nông nghiệp, tuy nhiên do số lượng người dân đóng thuế trên địa bàn phường nhiều, nên Cán bộ thu thuế bố trí lịch và thời gian thu thuế có đôi lúc chưa hợp lý, từ đó để người dân phải chờ đợi lâu. Qua ý</p>	

<p><i>thuế được, vì lý do giấy hẹn không đúng với lịch làm việc của cán bộ thuế.</i></p> <p><i>- Khi có việc cần gọi điện thoại cho Công an phường nhưng không ai nghe máy, không có mặt ngay sau khi xảy ra vụ việc, đề nghị khắc phục tình trạng trên.</i></p>	<p>kiến của cử tri, UBND phường đã chỉ đạo Cán bộ thu thuế sắp xếp thời gian và lịch làm việc cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến đóng thuế tại UBND phường.</p> <p>- Về việc gọi điện thoại cho Công an phường, thời gian qua cũng có lúc điện thoại trực ban Công an phường đường dây và thiết bị không ổn định dẫn đến không báo có cuộc gọi (tình trạng trên đến nay đã được khắc phục), ngoài ra do địa bàn phường rộng, dân cư đông và tình hình ANTT diễn biến phức tạp, từ đó có những lúc, những nơi vụ việc xảy ra nhiều vụ cùng lúc dẫn đến lực lượng Công an đến hiện trường để xử lý vụ việc còn chậm. Qua phản ánh của cử tri, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường kiểm tra và chấn chỉnh kịp thời đối với lực lượng trực ban tại Công an phường, thời gian tới sẽ phân công lực lượng trực chủ động kịp thời đến hiện trường khi có vụ việc xảy ra.</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>
<p>* Nội dung kiến nghị đang giải quyết: 02 nội dung:</p> <p>1. Cử tri Nguyễn Thị Nguyệt Thu, tổ 5, khu phố Tân Ba</p> <p><i>Đóng rác đầu đường tổ 5 vào nhà nghỉ Phương Trang người dân đem rác tập kết gây ô nhiễm môi trường, hôi thối và mất mỹ quan đô thị, đề nghị UBND phường có hướng xử lý.</i></p>	<p>Theo phản ánh của cử tri thì đồng rác trên đã hình thành từ lâu, do người dân khu vực trên không trang bị thùng rác để tại nhà mà lén đem rác tập kết gây ô nhiễm môi trường, hôi thối và mất mỹ quan đô thị. UBND phường đã nhiều lần kết hợp cùng BDH khu phố ra quân dọn dẹp, tuy nhiên người dân khu vực trên vẫn lén tập kết rác tại địa điểm trên. Thời gian tới UBND phường sẽ cấm biển cấm đổ rác có nêu rõ nội dung xử phạt và sẽ cử lực lượng giám sát, nếu phát hiện người dân tập kết rác tại khu vực trên sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời UBND phường sẽ phối hợp với MTTQ phường và BDH khu phố tổ chức họp dân vận động kinh phí lắp đặt camera giám sát, đồng thời tuyên truyền các quy định về Luật Bảo vệ môi trường để người dân nắm bắt thực hiện.</p>	<p>Nội dung kiến nghị đang giải quyết</p>
<p>2. Cử tri Nguyễn Văn Minh, khu phố Phước Hải</p> <p><i>Đoạn đường liên khu phố từ trước Trường tiểu học Thái Hòa B đến trước Văn phòng khu phố khi trời mưa thường xuyên xảy ra ngập úng, gây khó khăn cho việc đi lại của học sinh và nhân dân khi tham gia lưu thông khu vực này, đề nghị UBND phường có kế hoạch khảo</i></p>	<p>Qua ý kiến của cử tri, UBND phường kết hợp BDH khu phố Phước Hải và Đơn vị thi công tiến hành khảo sát và lên bảng tổng hợp dự toán công trình với kinh phí 393.610.585 đồng (sử dụng nguồn kinh phí khen thưởng ATGT), về quy mô kết cấu tiến hành thi công hố ga, cống ly tâm 60cm đi dọc qua đường Thái Hòa 80 đến trước Cổng đình thần Phước Hải, sau đó vào hố ga và đi dọc theo cống ly tâm 60cm nằm dọc theo vỉa hè trước Văn phòng khu phố Phước Hải đến cổng Trường Tiểu học Thái Hòa B và đầu nối vào cống hiện hữu băng qua đường, tiếp đó thải ra mương thoát nước dọc theo đất bà Hương đến suối Hồ Đá. Hiện nay UBND thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư,</p>	<p>Nội dung kiến nghị đang giải quyết</p>

<p>sát, xây dựng mương thoát nước.</p>	<p>UBND phường đã lập tờ trình xin bổ sung nguồn kinh phí để thực hiện thi công trong năm 2024.</p>	
<p>Nội dung kiến nghị cơ quan cấp trên giải quyết: 02 nội dung, đã giải quyết xong: 01 nội dung.</p> <p>Cử tri Võ Thanh Hùng, tổ 8, khu phố Vĩnh Phước</p> <p>Tuyến đường Trần Công An trong các kỳ tiếp xúc cử tri trước, lãnh đạo địa phương có thông báo thi công tuyến đường này, nhưng đến nay chưa thấy thi công, vậy cho hỏi công trình này có thi công không và thời gian nào thi công.</p>	<p>Tuyến đường Trần Công An từ cầu Thạnh Hội đến giáp ranh phường An Phú đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật với tổng số vốn đầu tư 361.553.707.364 đồng, trong đó bao gồm kinh phí đầu tư và đền bù thu hồi đất để thực hiện công trình. Tuy nhiên, ngày 07/3/2024 BQLDA ĐTXD khu vực có Công văn số 87/CV-BQLDA về việc giãn cách tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Tân Uyên (Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trần Công An phường Thái Hòa thuộc danh mục “Dự án giãn, hoãn, hủy”). Do đó dự án chưa được triển khai thực hiện các giai đoạn tiếp theo. Sau khi được UBND thành phố bố trí nguồn vốn theo kế hoạch đầu tư công hàng năm, thì Ban quản lý dự án đầu tư khu vực Tân Uyên sẽ tiếp tục triển khai thực hiện.</p>	
<p>Đang giải quyết: 01 nội dung</p> <p>1. Cử tri Lê Sáng, tổ 5, khu phố Tân Mỹ</p> <p>Đề nghị khắc phục và sửa chữa đoạn đường từ chợ Thái Hòa đi vào phường An Phú, vì hiện nay đoạn đường này xuống cấp nghiêm trọng, nhiều ổ gà gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông đi qua khu vực này.</p>	<p>Tuyến đường Trần Công An đã được UBND thành phố phê duyệt quyết định đầu tư với tổng mức vốn đầu tư là 361.553.707.364 đồng. Ngày 07/3/2024 BQLDA ĐTXD khu vực có Công văn số 87/CV-BQLDA về việc giãn cách tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời tuyến đường trên giáp ranh giữa 03 phường Thái Hòa, An Phú và Tân Bình. Do đó, UBND phường đã tiến hành khảo sát đồng thời lập Công văn số 166/UBND-KT ngày 23/5/2024 kiến nghị Phòng QLĐT thành phố Tân Uyên sớm khảo sát và khắc phục, sửa chữa để cho người dân và phương tiện lưu thông thuận lợi.</p>	

